

UY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ



ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU
GIẢI ĐOẠN 2008-2010



Cam Lộ, Tháng 4/2008



Số : 04/ UBND - DA

Cam Lộ, ngày 12 tháng 5 năm 2008

**ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN CAO SU THỜI KỲ 2008 - 2010
CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2015**

I/ Đặt vấn đề:

Cam Lộ là một huyện trung du miền núi, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cả về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn..., có các vùng sinh thái khác nhau thích ứng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, đa dạng về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống của cư dân huyện Cam Lộ gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đây là hoạt động kinh tế chủ lực mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình, mặt khác nó cũng được xem như là như cầu tâm lý tình cảm không thể thiếu trong hoạt động lao động sản xuất của người nông dân

Bắt nguồn từ phương thức sản xuất tự túc tự cấp, thông qua thực tiễn hoạt động lao động sản xuất, cùng với sự tác động của các chính sách, đường lối đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, người nông dân đã được hướng dẫn, hỗ trợ nhiều mặt và đã đúc rút được kinh nghiệm quý báu, hình thành quan điểm sản xuất nông nghiệp toàn diện, "chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá gắn với đầu tư tăng năng suất ; khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai nhất là vùng gò đồi. Mở rộng diện tích cây cao su..." (trích nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIII) .

Được sự hỗ trợ từ các chương trình 327, chương trình phát triển cao su tiểu điền của tỉnh Quảng Trị và chương trình đa dạng hoá nông nghiệp. Đến cuối năm 2007 diện tích cao su trên địa bàn huyện Cam Lộ đạt 1984 ha. (cao su 327: 467 ha; cao su tiểu điền 351 ha; cao su đa dạng hóa 1.166 ha). Trong đó diện tích đã đưa vào khai thác 860 ha đạt năng suất 3 tấn mủ nước/ha/ năm. Hàng năm diện tích cao su hết thời kỳ KTCB chuyển sang thời kỳ kinh doanh đưa vào khai thác mủ không ngừng được tăng lên từ 150 - 300 ha đã đem lại thu nhập đáng kể và cải thiện đời sống cho một bộ phận dân cư tương đối lớn. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và trở thành hộ khá và giàu trong cộng đồng dân cư, điều này đã kích thích các hộ

